

Số: /BC-SCT

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại chỉ thị 08/CT-BCT ngày 04/6/2021 của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (đến tháng 6 năm 2021)

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 12/5/2021 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp; Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 25/5/2021 của Bộ Công Thương về việc tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông hàng hóa và tăng cường hỗ trợ tiêu thụ tại thị trường trong nước các sản phẩm nông sản của các địa phương có sản lượng nông sản lớn, sản xuất tập trung trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi báo cáo nội dung như sau:

I. Công tác triển khai phương án dự trữ các mặt hàng thiết yếu

Sở Công Thương Quảng Ngãi đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc sở căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai hiệu quả thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Trước diễn biến phức tạp và cấp bách như hiện nay, nhằm phòng ngừa trường hợp dịch bệnh Covid-19 lây lan diện rộng; đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường hàng hóa, chống các hành vi đầu cơ, găm hàng trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương Quảng Ngãi đã yêu cầu Lãnh đạo các Siêu thị hiện có trên địa bàn tỉnh: Co.opMart Quảng Ngãi, Co.opMart Đức Phổ, Siêu thị Go!Quảng Ngãi, Siêu thị VinMart Quảng Ngãi và hệ thống Cửa hàng tiện lợi VinMart+ Quảng Ngãi chủ động, khẩn trương triển khai kích hoạt lại Kế hoạch dự trữ cung ứng các mặt hàng thiết yếu đơn vị thực hiện đăng ký tham gia phục vụ công tác ứng phó dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên địa bàn tỉnh và đã được Sở Công Thương Quảng Ngãi ban hành tại Kế hoạch số 542/KH-SCT ngày 01/4/2020 về việc cung ứng hàng hóa thiết yếu theo các cấp độ dịch bệnh tại các khu vực cách ly nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra.

Mặt khác, Sở Công Thương đã đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, kích hoạt lại phương án dự trữ hàng hóa thiết yếu theo các cấp độ của dịch bệnh tại các khu vực cách ly nhân dân trên địa bàn cấp huyện để ứng phó tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố của địa phương. Đối với huyện nào chưa xây dựng phương án dự trữ hàng hóa theo yêu cầu của Bộ Công Thương, UBND tỉnh khẩn trương triển khai xây dựng phương án.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương Quảng Ngãi đã phối hợp với các Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế Quảng Ngãi có văn bản hướng dẫn chung về phòng, chống

dịch Covid-19 áp dụng cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa ra, vào địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; ra, vào các khu vực thực hiện giãn cách xã hội (nếu có) để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; không làm gián đoạn, cản trở các hoạt động vận chuyển hàng hóa (đặc biệt là các hoạt động vận chuyển hàng hóa thiết yếu như: Xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, lương thực, thực phẩm; xe vận chuyển hàng hóa của các siêu thị, trung tâm thương mại để cung cấp cho các siêu thị, trung tâm thương mại ...trên địa bàn tỉnh).

Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp; tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đến hiện nay đã được kiểm soát, nhờ đó tình hình cung cầu, lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi diễn ra thông suốt, không xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, lượng hàng hóa tại các siêu thị trung tâm thương mại phong phú, đảm bảo cung ứng ra thị trường. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 sức mua tại các siêu thị, trung tâm thương mại giảm khoảng 30% so với thời điểm chưa xảy ra dịch bệnh.

II. Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đẩy mạnh phát triển sản xuất:

- Để đảm bảo công tác linh hoạt vừa chống dịch vừa sản xuất kinh doanh Sở Công Thương đã có văn bản đề nghị doanh nghiệp hoạt động tại khu kinh tế, các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chú trọng tuyên truyền, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp chống dịch tại doanh nghiệp/cơ sở sản xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thường xuyên theo dõi thông tin dịch Covid-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng, tùy tình hình thực tế, dự báo định hướng doanh nghiệp tổ chức sản xuất phù hợp. Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp/cơ sở sản xuất theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 về việc ban hành “hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”; Công điện 2928/CĐ-BCT ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp.

- Sở Công Thương Quảng Ngãi thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh kịp thời thực hiện các giải pháp phòng chống Covid-19 theo khuyến cáo của ngành Y tế.

- Sở Công Thương đã phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương, các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã thực hiện việc cung cấp thông tin, triển khai thực hiện việc lập và cập nhật trạng thái trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng trên bản đồ chung sống an toàn với Covid-19.

III. Tình hình sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Sở Công Thương Quảng Ngãi thường xuyên cập nhật, thông báo tình hình xuất khẩu nông sản đến các địa phương¹ để cảnh báo và thông tin cho người dân, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất khẩu các mặt hàng nông sản, hoa quả, hàng hóa vào các thị trường nước ngoài, chủ động trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu cho phù hợp.

- Sở Công Thương Quảng Ngãi đã phát hành các văn bản² gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thị xã, thành phố thông tin đề kết nối tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến; thu mua, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nông sản của vùng đang có dịch; cung cấp thông tin để hỗ trợ kết nối, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021.

- Nông sản xuất khẩu của tỉnh Quảng Ngãi chủ yếu xuất sang thị trường Trung Quốc, việc tiêu thụ dưa hấu, ớt trong những năm qua theo đường tiểu ngạch, không ổn định; Sở Công Thương Quảng Ngãi đã khuyến cáo, phổ biến các quy định của thị trường Trung Quốc đối với sản phẩm dưa hấu, ớt để chuyển mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa theo hình thức chính ngạch mua bán theo hợp đồng, điều kiện giao dịch, giao nhận rõ ràng, giao hàng tại cửa khẩu.... Ngành Nông nghiệp chưa quy hoạch diện tích đất trồng dưa, ớt; mặt khác cũng không khuyến khích nông dân trồng dưa, ớt, vì dưa hấu, ớt không phải là nông sản chủ lực của địa phương, giá cả không ổn định, thị trường tiêu thụ không ổn định phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, những năm qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nhiều hộ nông dân vẫn đầu tư trồng dưa hấu, ớt mang tính tự phát, không tuân thủ các khuyến cáo của ngành Công Thương, Nông nghiệp dẫn đến không ký được hợp đồng tiêu thụ, chủ yếu là mua đứt bán đoạn với thương nhân, mất mùa thì được giá và ngược lại, thậm chí bị ép giá. Việc xuất khẩu ớt sang thị trường Trung Quốc (thị trường chủ yếu của nông sản này) gặp khó khăn, giá ớt bán ra thị trường chỉ bằng khoảng 1/3 so với cùng kỳ những năm trước khiến người nông dân thiệt hại nặng.

+ Dưa hấu đến nay đã thu hoạch 1.099,2 ha, năng suất bình quân 26,9 tấn/ha, sản lượng 29.568,5 tấn; ước còn lại đến cuối vụ diện tích 288,8 ha với năng suất bình quân là 26,9 tấn/ha với sản lượng 7.681,5 tấn cần tiêu thụ (huyện Bình Sơn, Mộ Đức). Nhìn chung sản lượng dưa hấu của tỉnh Quảng Ngãi niên vụ 2021 đã được tiêu thụ ổn định (hầu hết được xuất sang thị trường Trung Quốc), giá cả cao hơn so với năm 2020, người nông dân trồng dưa có lãi.

+ Ớt thu hoạch rộ trong tháng 4-5/2021, đợt 2 từ tháng 6 đến cuối tháng 10. Tổng diện tích trồng ớt khoảng 1.293,5 ha tăng 226,5 ha so với năm 2020

1 Công văn số 2130/SCT-QLXNK ngày 23/11/2020 của Sở Công Thương Quảng Ngãi về việc thông tin các văn bản của Cục xuất nhập khẩu và Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương. Công văn số 153/SCT-QLXNK ngày 27/01/2021 của Sở Công Thương Quảng Ngãi về việc Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 lây lan thông qua hàng hóa nhập khẩu. Công văn số 392/SCT-QLTM ngày 12/3/2021 về việc thu mua, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nông sản của vùng đang có dịch. Công văn số 561/SCT-QLXNK ngày 06/4/2021 của Sở Công Thương Quảng Ngãi về việc các nước thành viên WTO thông báo Dự thảo quy định về SPS từ ngày 01-15/3/2021. Công văn số 563/SCT-XNK ngày 06/4/2021 về việc xuất khẩu ớt sang thị trường Trung Quốc gửi các địa phương.

2. Công văn số 2290/SCT-QLTM ngày 11/12/2020; Công văn số 392/SCT-QLTM ngày 12/3/2021; Công văn số 728/SCT-QLTM ngày 28/4/2021.

(1.067 ha), năng suất bình quân vụ đạt khoảng 22,3 tấn/ha, sản lượng bình quân ước đạt 26.463,6 tấn tăng 6.523,6 tấn so với năm 2020. Diện tích trồng ớt tập trung chủ yếu tại 6 huyện: Bình Sơn, Mộ Đức, Sơn Hà, thành phố Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Trà Bồng. Hiện nay, ớt đang thu hoạch đợt 2, diện tích trồng ớt còn chủ yếu tại thành phố Quảng Ngãi, huyện Tư Nghĩa và huyện Bình Sơn.

IV. Kiến nghị, đề xuất

Hiện tại do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu nông sản của tỉnh Quảng Ngãi, Sở Công Thương Quảng Ngãi đề xuất kiến nghị với Bộ Công Thương một số nội dung cụ thể như sau:

1. Quan tâm, hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản (dưa hấu, ớt, tỏi Lý Sơn...) của tỉnh Quảng Ngãi, giới thiệu những nhà máy chế biến nông sản, nhà máy chế biến thực phẩm kết nối tiêu thụ nông sản ổn định cho Quảng Ngãi (ký kết hợp đồng tiêu thụ bền vững lâu dài cho nông dân).

2. Tìm kiếm, giới thiệu kết nối các thị trường khác ngoài thị trường Trung Quốc để tìm đầu ra cho sản phẩm nông sản của tỉnh Quảng Ngãi theo đường chính ngạch.

3. Chỉ đạo Hiệp hội ngành hàng, hệ thống các chuỗi cung ứng, các doanh nghiệp Logistics, các hiệp hội, tập đoàn bán lẻ như Hệ thống Siêu thị Co.opmart, Siêu thị Big C, Vinmart... hỗ trợ thu mua, bảo quản, tiêu thụ nông sản tỉnh Quảng Ngãi.

4. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới tiếp tục cập nhật, đưa tin thường xuyên về diễn biến giao nhận, thông quan hàng hóa tại cửa khẩu và các vấn đề liên quan đến việc tiêu thụ, xuất khẩu nông sản. Tăng cường trao đổi tạo điều kiện thuận lợi và thông quan đối với các loại nông sản của Quảng Ngãi đến mùa thu hoạch chính vụ (đối với dưa hấu, ớt...).

5. Chỉ đạo tổ chức giao thông, phân luồng hàng hóa tại các cửa khẩu, tạo điều kiện thông thoáng về thủ tục hành chính trong thông quan đối với nhóm mặt hàng nông sản, tạo mọi điều kiện thuận lợi chung trong công tác kiểm tra, giám sát thông quan đối với hàng hóa nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc.

Sở Công Thương Quảng Ngãi kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Bộ Công Thương (b/cáo);
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Vụ thị trường trong nước – BCT;
- Cục Xuất nhập khẩu – BCT;
- Cục Xúc tiến Thương mại – BCT;
- Cục thương mại điện tử và kinh tế số- BCT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- GD, các PGĐ Sở;
- Các phòng: XNK, KHTCTH, KTATMT, VP;
- Lưu: VT, QLTM.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đỗ Tiên Đạt

PHỤ LỤC 1
Danh sách đầu mối cần liên hệ để
kết nối tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
(Kèm theo báo cáo số 1085/BC-SCT ngày 15/6/2021 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi)

TT	Người liên hệ	Địa chỉ	Số điện thoại
1	Nguyễn Thị Ngọc Thịnh	Phòng kinh tế thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	0914216222-0968890658
2	Đỗ Minh Huân	Chủ tịch UBND xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	0908178713
3	Trịnh Phú Định	Chủ Tịch UBND Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	0919893489
4	Trịnh Thị Lành	PCT UBND thị trấn Châu Ô, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	0914267527
5	Nguyễn Công Cung	PCT UBND xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	0976579050
6	Phạm Đình Dương	PCT UBND xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	0977896569
7	Nguyễn Văn Phúc	PCT UBND xã Bình Tân Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	0988621034
8	Trương Văn Hiền	PCT UBND xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	0914389678
9	Nguyễn Xuân Hiền	PCT UBND xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	0914389678
10	Phan Nuôi	PCT UBND xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	0974197767
11	Lê Văn Minh	PCT UBND xã Bình Chương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	0914056732
12	Nguyễn Đức Sơn	PCT UBND xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	0942094264
13	Nguyễn Tài Thịnh	CT UBND xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	0399283760
14	Lê Tấn Khánh	PCT UBND xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	0914554577
15	Ung Đình Hiền	CT UBND xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	0935144669
16	Phạm Quang Hà	PCT UBND xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	0356891100
17	Nguyễn Thanh Quang	PCT UBND xã Bình An, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	0974282592
18	Bùi Đức Quang	UBND xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi	0975247876
19	Nguyễn Hoàng Chín	UBND xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi	0394332841
20	Bùi Trung Nhị	UBND xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi	0905773961
21	Nguyễn Quốc Dũng	UBND xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi	098250957
22	Nguyễn Tiến	UBND xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi	0905838920
23	Nguyễn Đình Vinh	UBND xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi	0905423879

24	Huyền Hoàng Tích	UBND xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi	0911172357
25	Nguyễn Công Bình	UBND xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi	0972373629
26	Nguyễn Phước Giơn	UBND thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi	0905061133
27	Nguyễn Minh Thương	UBND xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi	0931939679
28	Đào Phú Trang	UBND xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi	0934861882
29	Phan Đình Bình	UBND thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi	0906425565
30	Trần Thanh Bình	UBND xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi	0984814811
31	Nguyễn Văn Toan	Phòng Kinh tế huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi	0988110882
32	Đỗ Thị Thu Hiện	UBND xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi	0915153234
33	Trần Thị Kim Huệ	UBND xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi	0347063939
34	Nguyễn Cẩm Cường	Phòng kinh tế thị xã Tư Nghĩa	0983072858

PHỤ LỤC 2

Tình hình sản xuất ớt, dưa hấu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

(Kèm theo báo cáo số 1085/BC-SCT ngày 15/6/2021 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi)

TT	Huyện	Ớt		Dưa hấu			Dự kiến thời gian thu hoạch
		Diện tích(ha)	Sản lượng (tấn)	Diện tích (ha)	Năng suất ước tính (tấn/ha)	Sản lượng (tấn)	
1	Bình Sơn	663	15.461,2	634	28.2	17.863	Ớt: đầu tháng 4 đến cuối tháng 7 Dưa hấu: đợt 1 từ 15/4-15/5; đợt 2: từ 15/6-30/6
2	Mộ Đức	150	3.030	325	26,6	8.651,5	Ớt: thu hoạch rộ cuối tháng 3 trở đi; thu hoạch đợt 2 khoảng tháng 10 dl. Dưa hấu: cuối tháng 2 trở đi, đợt 2 nửa cuối tháng 6 đến đầu tháng 8 al
3	Sơn Hà	12,1	665,5	19	25,1	476,9	Ớt từ tháng 3-30/6 Dưa hấu: từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4
4	TP.Quảng Ngãi	250	3,425	30	28.0	840	Ớt thu hoạch rộ đầu tháng 4 Dưa hấu: thu hoạch rộ tháng 3 trở đi, giờ, đợt 2 đã kết bông và đang xuống giống cho đợt 3
5	Lý Sơn			30	14,7	439.5	Nửa cuối tháng 2 đến đầu tháng 3
6	Tư Nghĩa	212	3.710	39,5	24.0	948.0	Ớt từ đầu tháng 3 đến cuối tháng 7 Dưa hấu thu hoạch rộ từ tháng 3 đến tháng 4

TT	Huyện	Ớt		Dưa hấu			Dự kiến thời gian thu hoạch
		Diện tích(ha)	Sản lượng (tấn)	Diện tích (ha)	Năng suất ước tính (tấn/ha)	Sản lượng (tấn)	
7	Trà Bồng	6,4	171,9	1,5	40	60	Ớt đang thu hoạch rộ
8	Đức Phổ			309	28,8	8.906	Thu hoạch từ tháng 1 đến tháng 4
	Tổng	1,293.5	26,463.6	1,388	26,9	38.178	